

Số: / BC- UBND

Cẩm Ngọc, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI.

1. Công tác tuyên truyền vận động.

a. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng xã NTM, NTM mới nâng cao trên địa bàn.

Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương, của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; UBND xã đã kịp thời tham mưu cho BCĐ ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện:

- Ban hành kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cẩm Ngọc năm 2023;

- Kế hoạch số 52/ KH- BCĐ ngày 08/3/2023 của BCĐ Thực hiện CTMTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã năm 2023;

- Triển khai thực hiện rà soát các Tiêu chí XD NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025;

Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 20/4/2023 phát động thi đua 75 ngày, Quyết tâm hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023;

Triển khai thực hiện Nghị quyết của của HĐND xã về việc thông qua Chương trình xây dựng NTM xã Cẩm Ngọc giai đoạn 2022- 2025. Và ban hành các quyết định kiện toàn BCĐ, BQL theo hướng dẫn khi có sự thay đổi, bổ sung cán bộ theo quy định.

b. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, hội nghị nhân dân các thôn, qua hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền trên hệ thống panô, áp phích nơi công cộng và các khu dân cư... qua việc phát động các phong trào, các cuộc vận động của các MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội như: “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên; Phong trào “5 không 4 sạch” và “Vườn sạch, nhà đẹp” của Hội phụ nữ; Phong trào thi đua sản xuất giỏi của Hội Nông dân, Phong trào “anh bộ đội Cụ Hồ trong trận tuyến mới” của Hội Cựu chiến binh... qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM bằng các hoạt động thiết thực như: nhân dân tự giác, tích cực tham gia hưởng ứng, chủ động thực hiện phong trào, hăng hái trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Tổ chức tham dự các hội nghị tập huấn của cấp trên và tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của một số xã trên địa bàn của huyện như xã Cẩm Tú.

c. Những thuận lợi, khó khăn.

**Thuận lợi:*

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể và các phòng ban chuyên môn, văn phòng điều phối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM

Ban chấp hành đảng bộ luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, bám sát các quyết định, hướng dẫn, công văn... của cấp trên. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, đội ngũ cán bộ có trình độ hiểu biết, năng lực chuyên môn, nhận thức chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới đã được triển khai đồng bộ từ xã đến thôn và trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được xã triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn mục đích, nội

dung về xây dựng NTM; Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

**Khó khăn:*

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ -UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2022 - 2025. Bộ tiêu chí có 19 tiêu chí lớn và 58 tiêu chí thành phần. So với giai đoạn 2016 - 2021 bộ tiêu chí mới có một số chỉ tiêu, tiêu chí đòi hỏi sự phấn đấu rất cao, như tỷ lệ đường xã được bảo trì hằng năm, diện tích mở rộng và có các hạng mục như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh bóng mát...nên xã phải xác định lại lộ trình hoàn thành các tiêu chí.

Nguồn thu ngân sách để đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cấp quyền sử dụng đất hàng năm. Do thiếu nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, trong khi kinh phí đầu tư cho chỉnh trang, nâng cấp hệ thống hạ tầng – kỹ thuật lớn làm chậm quá trình hoàn thành các nội dung tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng cao, thu nhập bình quân đầu người giảm do dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến người dân, giá cả một số mặt hàng tăng cao đặc biệt là giá các vật tư nông nghiệp.

Một số tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu thường xuyên biến động như *Bảo hiểm y tế, môi trường, an ninh trật tự ...* cần phải duy trì và chỉ đạo thường xuyên mới đảm bảo yêu cầu tiêu chí.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trước quần chúng nhân dân trên các lĩnh vực được phân công phụ trách, Công tác tuyên truyền vận động có thời điểm chưa đi vào chiều sâu nên vẫn còn số ít người dân chưa thể hiện hết vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

2. Bộ máy tổ chức thực hiện:

Kiện toàn BCD các Chương trình MTQG Đảng uỷ đã kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG theo quy định; UBND xã đã kiện toàn Ban quản lý Chương trình MTQG và Ban phát triển các thôn (theo quy định tại khoản 2,3,4 Điều 26 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả đạt được:

***. Đối với các tiêu chí của xã, mới đạt 11/19 tiêu chí cụ thể như sau:**

1.1. Tiêu chí số 1- Quy hoạch: Đạt

Quy hoạch chung của xã đã được UBND huyện Cẩm Thủy phê duyệt tại Quyết định số: 2231/QĐ- UBND ngày 13/9/2021. Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Có Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2515/ QĐ- UBND ngày 10/11/2021 về việc ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy đến năm 2030. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của địa phương phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy định của cấp trên.

1.2. Tiêu chí số 3- Thủy lợi: Đạt.

Xã có 04 hồ đập, và 04 Trạm bơm với 18.5 km kênh mương. Hàng năm thường xuyên được HTX dịch vụ Nông nghiệp xã Cẩm Ngọc và Công ty Thủy Nông Sông Chu tu sửa, bảo trì đảm bảo cho diện tích cây trồng của xã được tưới tiêu chủ động. Thực hiện tốt việc kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi. Hàng năm đều xây dựng và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 04 tại chỗ.

1.3. Tiêu chí số 4 - Điện: Đạt.

Trên địa bàn có 100% số hộ (1.815/1.815) đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định.

1.4. Tiêu chí số 5 - Giáo dục: Đạt

Những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ cấp trên, cùng với kinh phí tại địa phương xã đã đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang các hạng mục, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho nhu cầu dạy và học tại 03 trường. Đến nay cả 03 trường đều đạt chuẩn theo quy định. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3; Đạt chuẩn xóa mù chữ, cộng đồng học tập và có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh.

1.5. Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Đạt

Thực hiện Đề án chuyển đổi sang mô hình Doanh nghiệp từ năm 2015 đến nay Doanh nghiệp đã tổ chức triển khai và thực hiện việc quản lý theo quy định của pháp luật đảm bảo chợ An toàn thực phẩm. Công chức được phân công phụ trách tiêu chí đã chủ động đấu môi, hướng dẫn Doanh nghiệp, để Doanh nghiệp đấu môi với các phòng ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về Chợ an toàn thực phẩm.

1.6. Tiêu chí số 8- Thông tin và truyền thông: Đạt

Có Bưu điện văn hóa xã thường xuyên hoạt động, đáp ứng cung cấp dịch vụ công

trực tuyến cho người dân. Đến nay có khoảng hơn 85 % dân số trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh. 07/07 thôn có Wifi tại Nhà văn hóa và khu thể dục thể thao thôn. Có dịch vụ báo chí truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế xã hội và sự hài lòng của người dân trong công tác xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao.

1.7. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư: Đạt

Năm 2017 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đã có 1.738/1.756 hộ, đạt 98.9 % hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ xây dựng. Đến nay xã có 1.802/1.815 hộ, đạt 99.3 % hộ đạt tiêu chí, không có nhà tạm, nhà dột nát.

1.8. Tiêu chí số 10 – Thu nhập: Đạt

Theo số liệu thống kê tại thời điểm tháng 8/2023 thì mức thu nhập bình quân đầu người trên 58.000.000 đồng/ người/ năm. Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

1.9. Tiêu chí số 15 - Hành chính công: Đạt

UBND xã đã bố trí máy tính, máy in, máy scan, có mạng wifi kết nối internet, cán bộ được cấp chứng thư số; đăng ký 100% thủ tục hành chính tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm Một cửa:

- 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của xã được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của xã.

- Hàng năm tiến hành rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, sửa đổi các TTHC không cần thiết, còn vướng mắc, bất cập gây cản trở hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân.

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng với quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ; áp dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

1.10. Tiêu chí số 16 - Tiếp cận pháp luật; Đạt

Đã xây dựng được mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT và mô hình Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em

- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành.

- Duy trì hoạt động của 07 tổ hòa giải; Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu: tổ chức tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức để cho những đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý thực hiện quyền của mình.

1.11. Tiêu chí số 19 - Quốc phòng; Đạt

2. Các tiêu chí chưa đạt và giải pháp thực hiện. (8 tiêu chí)

2.1. Tiêu chí số 2: Giao thông: Chưa Đạt

Xã có tổng 58.0 km đường giao thông: Trong đó

- Đường xã 17.5 km (Có 15.0 km gồm (đường QL 217: 9.4 km, Tỉnh lộ 523C: 1.54 km, Huyện lộ 4.2 km) còn lại đường xã 2.5 km gồm 7 tuyến, trong đó mới có 0.8/2.5 km đạt chuẩn độ rộng mặt đường và nền đường theo tiêu chí: đạt 0.32%. Các tuyến đi Nhà Văn hóa thôn Song, Nhà văn hóa thôn Sành đang thi công.

- Đường thôn: 21.0 km gồm 46 tuyến. Trong đó mới có 15.6/21.0 km đạt chuẩn độ rộng mặt đường và nền đường theo tiêu chí: đạt 74.28 %.

- Đường ngõ xóm: 6.2 km gồm 37 tuyến: Trong đó mới có 4.6/6.2 km đạt chuẩn độ rộng mặt đường và nền đường theo tiêu chí: đạt 74.2 %.

- Đường trục chính nội đồng: 13.3 km gồm 44 tuyến: Trong đó mới có 4.7/ 13.3km đạt chuẩn độ rộng mặt đường và nền đường theo tiêu chí: đạt 35.3 %.

Chưa hoàn thành các hạng mục theo chỉ tiêu của các tuyến đường như biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, rãnh tiêu thoát nước cho mặt đường. Dự kiến cần 600 m³ bê tông để mở rộng đường xã, cần xây dựng biển báo, gờ giảm tốc theo quy định để đạt tiêu chí.

2.2. Tiêu chí số 6: Văn hóa: Chưa đạt

Thiếu hụt chỉ tiêu (6.1) cần được bổ sung thêm các hạng mục tại khu trung tâm thể dục – thể thao của xã. Nhà thư viện xã, sân thi đấu thể dục, thể thao....

2.3. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều: Chưa có số liệu rà soát năm 2023; Tuy nhiên ngay từ đầu năm xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo, rà soát các hộ nghèo và cận nghèo trong năm, giao cho các các tổ chức đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, theo từng chỉ tiêu cụ thể, để tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hiện công tác giảm nghèo. Về cơ bản đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

2.4. Tiêu chí số 12 - Lao động:

Trong những năm qua cùng với xu hướng phát chung của xã hội. Với sự tập trung chỉ đạo phát triển đa ngành nghề, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tích tụ ruộng đất, nâng hiệu quả kinh tế, giảm lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong các ngành xây dựng cơ bản và dịch vụ.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo áp dụng cho cả nam và nữ $\geq 80\%$.

Tổng số LĐ: 3.491 người. Hiện tại mới đạt 70%. Trong đó có 03 đơn vị đạt là thôn Sóng: 82.3 %; thôn Phúc Ngán Vải: 81.6%; thôn Song: 81.6%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ $\geq 30\%$. Mới có 03 thôn đạt: Thôn Sóng: 31.6%; thôn Phúc Ngán Vải: 35.06%; thôn Song: 31.7%.

2.5. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Chưa Đạt

- Thiếu hụt các chỉ tiêu (13.3) mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị với đảm bảo an toàn thực phẩm chưa được rõ nét; chỉ tiêu (13.4) Truy suất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã chưa có và (13.6) Vùng nguyên liệu tập trung của xã chưa được cấp mã vùng.

Hiện nay đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn, lấy mẫu đất, nước, khoáng vùng ngoài thực địa ... thực hiện các bước theo tiến độ, phần đầu đến 30/11 hoàn thành tiêu chí.

2.6. Tiêu chí số 14: Y tế: Chưa đạt

- Thiếu hụt chỉ tiêu (14.1) Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế: Tính đến thời điểm số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã là 92.41 %. (tiêu chí $\geq 95\%$). Trong đó Bảo hiểm trong huyện là 78.68%; Bảo hiểm ngoài huyện là: 13.73 % Mới có 02 đơn vị đạt tiêu chí BHYT: thôn Sóng: 96%; thôn Phúc Ngán Vải: 98.44%.

- Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa theo chỉ tiêu (14.3) là $\geq 40\%$; Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử theo chỉ tiêu (14.4) là $\geq 70\%$; chưa thực hiện.

Để đạt được tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT theo quy định cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, có giải pháp linh hoạt để tổ chức thực hiện.

Đang hợp đồng với Viễn Thông để mở sổ khám chữa bệnh điện tử cho nhân dân, phần đầu thực hiện trong tháng 11 năm 2023.

2.7. Tiêu chí số 17 - Môi trường: Chưa đạt theo đánh giá của Trung tâm Y tế huyện còn 02 chỉ tiêu trong dung trì xã NTM là:

- Chỉ tiêu 17.3. Cảnh quan, không gian xanh, sạch đẹp, an toàn; không để ra tồn đọng nước thải tập trung.

-Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

MTTQ và các đoàn thể chính trị tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động, các phong trào thi đua yêu nước ...

2.8. Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống: Chưa đạt

- Thiếu các chỉ tiêu (18.1; 18.2; 18.3; 18.4) Hệ thống cấp nước sạch tập trung và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn chưa có.

Thực hiện theo kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao. Được sự hỗ trợ của các cấp ngành; Doanh nghiệp, cùng với nguồn ngân sách xã và nhân dân đóng góp đã và đang

thực hiện xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng vốn đầu tư là: 12.8 tỷ đồng tại 05 đơn vị: Thôn Đồng Lão; Song Nga; Thôn Sông; Phúc Ngán Vải; Thôn Kim.

Tuy nhiên đến nay số hộ nộp tiền đối ứng mới thu được từ nhân dân là: 380 triệu/ 970 triệu; Để thực hiện đạt tiêu chí trong thời gian tới Tổ công tác của xã, Ban phát triển Thôn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thường xuyên bám nắm địa bàn phụ trách để tổ chức thực hiện, nắm bắt kịp thời để báo cáo BCĐ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch.

*** ĐỐI VỚI THÔN NTM KIỂU MẪU- THÔN PHÚC NGÁN VẢI.**

1. Tiêu chí đã đạt:

- 1.1. Tiêu chí số 1- Phát triển kinh tế nông thôn: Đạt
- 1.2. Tiêu chí số 2- Thu nhập: Đạt
- 1.3. Tiêu chí số 3 - Nghèo đa chiều: Đạt
- 1.4. Tiêu chí số 4- Nhà ở dân cư và khuôn viên hộ gia đình: Đạt
- 1.5. Tiêu chí số 6- Giáo dục: Đạt
- 1.6. Tiêu chí số 7 - Y tế: Đạt
- 1.7. Tiêu chí số 8- Văn hóa: Đạt
- 1.8. Tiêu chí số 9- Môi trường: Đạt
- 1.9. Tiêu chí số 11- Thủy lợi và phòng chống thiên tai: Đạt
- 1.10. Tiêu chí số 12 - Điện: Đạt
- 1.11. Tiêu chí số 13- Thông tin và tuyên truyền: Đạt
- 1.12. Tiêu chí số 14- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp Luật: Đạt
- 1.13. Tiêu chí số 15- Quốc phòng và an ninh: Đạt

2. Tiêu chí chưa đạt:

2.1. Tiêu chí số 5- Giao thông.

Thôn Phúc Ngán Vải có tổng chiều dài các tuyến đường là: 4.783 m; Trong đó Đường thôn là: 1.350 m (gồm 02 tuyến); đường ngõ xóm là: 2.178 m (gồm 8 tuyến); Đường trục chính nội đồng là: 1.255 m (gồm 04 tuyến). Về cơ bản các tuyến đường của thôn đã được cứng hóa, tuy nhiên có nhiều đoạn chưa đạt theo quy định của tiêu chí. Cần mở rộng mặt đường, chỉnh trang lại nền đường, mặt đường. Xây dựng mới 02 tuyến đường nội đồng.

Để duy trì các tiêu chí đã đạt, thực hiện xây dựng tiêu chí chưa đạt Chi bộ đã tổ chức họp để xây dựng Nghị quyết thực hiện. Họp Ban công tác mặt trận, Họp nhân dân để thống nhất phương án huy động nguồn lực từ nhân dân cùng với sự hỗ trợ xi măng của xã để thực hiện hoàn thành tiêu chí số 5- Giao thông trong tháng 11 năm 2023.

2.2. Tiêu chí số 10 – Chất lượng môi trường sống.

Hiện nay Nhà máy đang thi công, tuy nhiên do phân đôi ứng nguồn vốn của nhân dân để thực hiện gặp khó khăn, BCD, Tổ công tác thường xuyên bám nắm địa bàn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, phấn đấu đến tháng 11/2023 hoàn thành tiêu chí.

III. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC

Tổng nguồn vốn cần huy động để thực hiện hoàn thành xã NTM nâng cao theo kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023 là trên 30 tỷ; Trong đó có 10 tỷ từ nguồn đầu giá QSD đất, tuy nhiên nguồn này không thực hiện được.

Đến nay tổng nguồn vốn huy động để xây dựng NTM năm 2023 là: 41.981 tỷ đồng.

- Nguồn vốn Trung ương, tỉnh: 2.587 tỷ đồng;
- Nguồn vốn của Huyện: 2.0 tỷ đồng;
- Vốn của xã: 0.56 tỷ đồng;
- Vốn lồng ghép: 0.36 tỷ đồng;
- Vốn của doanh nghiệp: 0.086 tỷ đồng;
- Vốn nhân dân: 36. 612 tỷ đồng (Chủ yếu là vốn chính trang, xây dựng mới nhà ở dân cư, vườn hộ, vốn xây dựng đường giao thông nông thôn...)

Các nguồn vốn này đều được quản lý và sử dụng có hiệu quả theo Luật ngân sách, và theo hướng dẫn của UBND đúng với quy định của pháp luật.

-Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: Trong các năm từ năm 2020- 2023, nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản là: 20 tỷ đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

****. Trong năm qua được sự quan tâm của BCD huyện, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phong trào toàn dân xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu đã có những chuyển biến tích cực, đến nay xã tổ chức xây dựng xã NTM nâng cao đạt được: 11/19 tiêu chí; Thôn kiểu mẫu đạt: 13/15 tiêu chí. Nhân dân chủ động tích cực trong cải tạo, chỉnh trang nhà ở dân cư, vườn hộ, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng và quảng***

bá sản phẩm ra thị trường...; Thu nhập đạt trên 58.000.000 đồng/ người/ năm (Theo số liệu thông kê tháng 8/2023), nâng cao thu nhập, tăng giá trị kinh tế cho nhân dân. Tuy nhiên cùng với những biến đổi của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sau tình hình dịch bệnh Covid- 19, việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn, nợ đầu tư xây dựng cơ bản lớn, ... các yếu tố là nguyên nhân dẫn đến việc tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng nông thôn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra.

1. Kết quả nổi bật:

- Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng nông thôn thay đổi rõ rệt, nhận thức về xây dựng NTM được tăng cường. Chương trình xây dựng NTM đã huy động được cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Xây dựng NTM gắn với tôn tạo, giữ gìn cảnh quan, môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

- Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, được sự đồng thuận và tham gia ủng hộ tích cực của người dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

- Người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi ốm đau, bệnh tật, đã khắc phục những khó khăn về điều kiện kinh tế, nhanh hồi phục sức khỏe tăng năng suất lao động để tạo ra các sản phẩm góp phần giảm nghèo.

- Ngân hàng chính sách và chính quyền địa phương đang quan tâm, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận kịp thời với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hộ nghèo cơ bản đã sử dụng vốn đúng mục đích vay, trả nợ đúng hạn và phát triển kinh tế từ nguồn vốn.

2) Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc:

- Tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 được nâng cao hơn giai đoạn trước cả về số lượng và chất lượng; vì vậy nhiều nội dung tiêu chí rất khó khăn để thực hiện đối với địa phương.

- Đối với công nhận xã đạt chuẩn NTM chưa duy trì được thường xuyên các tiêu chí như: Nghèo đa chiều, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường và an toàn thực phẩm, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa,...

- Hình thức tổ chức sản xuất mặc dù đã có chuyển biến tích cực, trên địa bàn đã có sản phẩm OCOP, có những mô hình tiêu biểu, song Hợp tác xã hoạt động hiệu quả chưa thực sự đảm bảo bền vững; vấn đề liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị giữa người nông dân với các tổ chức kinh tế, hợp tác xã còn hạn chế có sự hướng không duy trì được; các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được thực hiện.

- Vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải trong chăn nuôi chưa được quan tâm khiến cảnh quan môi trường nông thôn chưa được sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn giảm nghèo ở địa phương đang còn lúng túng, chưa xây dựng được các mô hình giảm nghèo và bền vững, do kinh phí đầu tư hỗ trợ còn khó khăn hạn chế

Vẫn còn một số hộ nghèo, cận nghèo sử dụng vốn chưa phát huy được hiệu quả, còn tình trạng vay vốn nhưng thường xuyên bỏ đi làm ăn xa.

3) Nguyên nhân của những hạn chế:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công của BCD, BQL, Ban phát triển thôn.

- Công chức phụ trách làm công tác tham mưu cho UBND, BCD mới được bổ nhiệm công tác tháng 5/2023, nên nắm bắt số liệu, tình hình thực tế tại địa phương chưa sâu sát dẫn đến việc tham mưu còn nhiều hạn chế, thụ động.

- Nợ xây dựng cơ bản nhiều, trong khi nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao là rất lớn. như tiêu chí về nước sạch, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng trường lớp học, thu gom rác thải.... Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn do trong hộ có đông người ăn theo, ngoài độ tuổi lao động, bệnh tật kéo dài, đối tượng bảo trợ (người khuyết tật, người cao tuổi,...) dẫn đến việc không có lao động tham gia sản xuất tăng thu nhập hộ gia đình.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

1. Mục tiêu:

* Đối với các tiêu chí đã đạt.

- Thường xuyên rà soát để giữ vững. Cán bộ, công chức được phân công phụ trách tiêu chí, chủ động phối hợp cùng các phòng, ngành cấp huyện phụ trách các tiêu chí để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

* Đối với các tiêu chí chưa đạt.

- Tập trung sự lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Quyết tâm về cơ bản phải hoàn thiện trước 30/9. Đối với những tiêu chí khó thời gian chậm nhất phải hoàn thành tiêu chí: 25/11/2023.

- Xác định, lựa chọn 3 khu vực trên địa bàn xã để tập trung, dồn nguồn lực chỉ đạo, tạo điểm sáng về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao.

+ Khu vực 1: Khu dân cư dọc Quốc lộ 217 từ cầu Tử Niêm đến hết thôn Sành.

+ Khu vực 2: Từ Quốc lộ 217 đi các Nhà Văn hóa thôn, Trường học, Trạm Y tế, Chợ.

+ Khu vực 3: Cơ quan xã, 7/7 Nhà Văn hóa thôn; 3/3 trường, trạm y tế, Chợ, HTX ong mật sản phẩm ong mật OCOP.

- Xác định xây dựng và được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng xuyên suốt đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền và sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện:

*** Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã:**

- Trên cơ sở kế hoạch mục tiêu, chỉ tiêu duy trì xã NTM, xây dựng xã NTM năm 2023 tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cho Ban chỉ đạo và lập hồ sơ chứng minh xã đạt nông thôn mới nâng cao trình các cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận.

- Đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện của các thôn báo cáo và tham mưu cho Thường trực Ban chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời để đạt kết quả cao nhất.

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo, báo cáo cấp trên theo quy định; chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các hội nghị, các buổi làm việc của ban chỉ đạo, của văn phòng điều phối nông thôn mới huyện kiểm tra cơ sở.

- Phối hợp tham mưu, hướng dẫn các thôn thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan đến chương trình xây dựng xã NTM nâng cao; tham mưu đề xuất kinh phí thưởng cho thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đồng thời phối hợp với Ban thi đua khen thưởng xã tổ chức hội nghị tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với UB MTTQ các đoàn thể của xã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng tin, bài, ... để tuyên truyền ***“Toàn dân chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”***; ***“Cầm Ngọc chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao”***.

***. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã**

- Xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể tuyên truyền Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với những nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

- Tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi giữa Chủ tịch UBND xã với MTTQ và các đoàn thể xã và các thôn để tháo gỡ những khó khăn và đề xuất kiến nghị về Chương trình XDNTM nâng cao trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào **“Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”**.

- Tăng cường tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào toàn dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi tập trung đông người, chỉnh trang khuôn viên của hộ vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần do Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã phát động.

***. Các thôn, ban phát triển thôn:**

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn thôn, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới để khích lệ, động viên và nhân rộng trong thời gian tiếp theo.

VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:

UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm bổ xung nguồn kinh phí hỗ trợ xi măng năm 2023 để xã tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí số 2 - tiêu chí giao thông.

Đề nghị Văn phòng điều phối XD NTM huyện, các phòng chức năng của huyện thường xuyên quan tâm kiểm tra, hướng dẫn xã trong việc thực hiện các nội dung tiêu chí.

Trên đây là kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 chương trình xây dựng xã nông thôn mới xã Cẩm Ngọc. Kính mong được sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của các phòng, ngành cấp trên./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- TTr Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- UB MTTQ, các đoàn thể xã;
- Các thôn;
- Thành viên BCD các CTMTQG, BQL XDNTM xã;
- Lưu VT, NTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Quyền

